



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐเช็ก

- สาธารณรัฐเช็กเลือกตั้งประธานาธิบดี

๒. สาธารณรัฐออสเตรเลีย

- ออสเตรเลียเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง

๑. สาธารณรัฐเช็ก : เช็กเลือกตั้งประธานาธิบดี (๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สาธารณรัฐเช็กได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นโดยผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งประกาศโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ คือ นาย Milos Zeman วัย ๗๓ ปี ประธานาธิบดีฝ่ายสนับสนุนรัสเซียและจีนได้รับชัยชนะไปเป็นสมัยที่ ๒ นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม การนับผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้มีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙ ของเขตการปกครองทั้งหมดในประเทศ โดยมีผลคะแนนรวมคือนาย Zeman ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๓๘.๖ ในขณะที่นาย Jiri Drahos คู่แข่งคนสำคัญวัย ๖๘ ปี ได้รับคะแนนเสียงรองลงมาร้อยละ ๒๖.๖ ส่งผลให้จำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งในรอบที่สองซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ มีการคาดว่าผลการเลือกตั้งในรอบที่สองจะทำให้ดุลอำนาจทางการเมืองมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นกว่าในรอบแรกซึ่งผู้สมัครที่เหลืออีก ๔ คน ได้คะแนนรองลงมาอันดับที่ ๓-๖ และมีผลคะแนนรวมกันได้ร้อยละ ๓๒.๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มของชัยชนะในรอบแรกนี้จะเพิ่มโอกาสให้นาย Zeman สามารถจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การบริหารของนาย Andrej Babis นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ นาย Zeman จะยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากผู้สมัครคนสำคัญคือนาย Drahos ซึ่งสนับสนุนฝ่ายตะวันตกในการเลือกตั้งรอบสองต่อไป

ในด้านนโยบายการปกครองประเทศของนาย Zeman ให้ความสำคัญกับประเด็นการอพยพย้ายถิ่นของชาวมุสลิมและการที่เยอรมนีตัดสินใจที่จะเปิดรับผู้ลี้ภัยเป็นจำนวนมากเข้าประเทศ โดยให้การสนับสนุนพรรคฝ่ายขวา รวมทั้งการดำเนินความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งรัสเซียและจีนซึ่งส่งผลให้ภาคสาธารณะของเช็กมีความคิดเห็นในเรื่องผู้อพยพแตกออกเป็นสองฝ่าย ทั้งนี้ ความเห็นส่วนหนึ่งไปทางนาย Drahos ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีคนสำคัญที่ชูนโยบายสนับสนุนยุโรปตะวันตก ในขณะที่ฐานเสียงสนับสนุนสำคัญของนาย Zeman ยังคงมาจากพรรคกระแสหลักและพรรคฝ่ายสังคมนิยมขวาจัดที่ต่อต้านยุโรปและ NATO นอกจากนี้ นาย Zeman ยังเดินทางประกาศให้การสนับสนุนนโยบายของนาย Babis ต่อไป แม้ว่าในอดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมานาย Babis เคยถูกกล่าวหาว่ารับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปก็ตาม รวมทั้ง ในอดีตนาย Zeman ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนฝ่ายซ้ายมาก่อนที่จะเปลี่ยนแนวทางนโยบายหันมาวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนในประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ นาย Josef Mlejnek นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองมีมุมมองความคิดเห็นว่า ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเช็กในรอบแรกนี้อาจเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับนาย Zeman เนื่องจากจะไม่สามารถได้คะแนนเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นในรอบสอง รวมทั้งประชาชนชาวเช็กเองอาจมีภาพลักษณ์ต่อตัวนาย Drahos ว่าเป็นเสมือนมิตรกับกลุ่มผู้อพยพลี้ภัยและเป็นตัวแทนของประเทศในสหภาพยุโรป ปัจจุบัน มีชาวมุสลิมกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเช็กซึ่งมีจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อลี้ภัยสงครามไปยังประเทศในยุโรปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่มา: www.theguardian.com (๑๔ มกราคม ๒๕๖๑)

www.reuters.com (๑๓ มกราคม ๒๕๖๑)

๒. สาธารณรัฐออสเตรีย : ออสเตรียเดินขบวนประท้วงรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง (๒๕ มกราคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ชาวออสเตรียจำนวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน รวมตัวกันที่กรุงเวียนนาเพื่อประท้วงรัฐบาลผสมชุดใหม่ซึ่งรวมฝ่ายขวาจัด หรือ FPO (the far-right Freedom Party) ที่ก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรี เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของนาย Sebastian Kurz ประธานาธิบดีวัย ๓๑ ปี หลังจากการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้เดินขบวนประท้วงในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา กลุ่มฝ่ายซ้าย และกลุ่มผู้รับบำนาญซึ่งเรียกตนเองว่า “Grannies Against The Right and others” โดยเรียกร้องให้รัฐบาลคว่ำบาตรรัฐมนตรีที่มาจากพรรค FPO ตามนโยบายของรัฐบาลในประเทศยุโรปอื่นๆ และให้ออสเตรียหลีกเลี่ยงการเข้าเป็นประธานสหภาพยุโรปตามวาระที่จะเวียนมาถึงในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ด้วย

ทั้งนี้ พรรค FPO ได้เข้าร่วมจัดตั้งอยู่ในรัฐบาลผสมในฐานะพรรคการเมืองรุ่นเล็กที่มีพันธมิตรกับพรรคอนุรักษนิยม OVP ของนาย Kurz โดยทั้งสองพรรคชูนโยบายร่วมกันในเรื่องการหยุดกระบวนการอพยพพลีภัยที่ผิดกฎหมาย และการต่อต้านอิสลามหัวรุนแรง อย่างไรก็ตาม ด้านพรรค FPO ได้ออกมาชี้แจงว่าพรรคได้ยุติบทบาทในด้านนาซีลงแล้ว และได้ประกาศยกเลิกการยึดถือตามแนวทางลัทธิที่แสดงออกถึงความไม่ชอบยิว แม้ว่าพรรคฝ่ายคู่แข่งยังคงกล่าวหาพรรค FPO ว่ายังคงมีการกระทำที่เหยียดผิว มีการแบ่งแยกทางเพศ และต่อต้านชาวยิวอยู่ก็ตาม นอกจากนี้ นาย Benjamin Abtan ประธานกลุ่มเคลื่อนไหวการต่อต้านการเหยียดผิวระดับสามัญชนยุโรป ได้กล่าวในเหตุการณ์การประท้วงครั้งนี้ว่า การที่ภาคประชาสังคมของออสเตรียจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีพลวัตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง พรรค FPO ไม่เพียงแต่นับประชานิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนศัตรูของประชาธิปไตยด้วย รวมทั้งประชาชนชาวออสเตรียยังไม่ตระหนักชัดว่าพรรค FPO ไม่ใช่พรรคการเมืองที่มีแนวทางตามปกติ แต่เป็นพวกที่มีความเห็นทางการเมืองที่รุนแรงจัด โดยสังเกตได้จากคำกล่าวของนาย Herbert Kickl รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสังกัดพรรค FPO ที่มีนโยบายต่อผู้ลี้ภัยว่าควรถูกคุมขังอย่างเข้มข้นในศูนย์พิเศษ เพื่อช่วยทางการในการตรวจสอบกระบวนการเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว จากคำแถลงดังกล่าวของนาย Kickl จึงก่อให้เกิดการต่อต้านขึ้นภายในประเทศครั้งนี้ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวถูกนำไปเทียบกับยุคค่ายกักกันของนาซี

อย่างไรก็ดี ด้านนาย Norbert Hofer สมาชิกอาวุโสของพรรค FPO ได้ออกมาชี้แจงผ่านสถานีวิทยุถึงประเด็นดังกล่าวว่า คำกล่าวของนาย Kickl ไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายหรือตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด และพรรค FPO เห็นว่าการเคารพในสิทธิมนุษยชนควรเป็นแนวทางที่นำมาใช้แก้ปัญหาเรื่องผู้อพยพพลีภัยดังกล่าว

ที่มา: www.reuters.com (๑๓ มกราคม ๒๕๖๑)

นางสาวชัญชนม์ นาทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑